

## **Các bạn nhỏ lớp 2A4 háo hức tham gia hoạt động trải nghiệm**

Với mong muốn giúp các em học sinh được trải nghiệm và có một buổi học ngoại khóa để trải nghiệm thực tế, Ban giám hiệu trường Tiểu học Giang Biên đã xây dựng chương trình dã ngoại trải nghiệm cho học sinh tiểu học. Thông qua buổi học các bé không chỉ được trải nghiệm thực tế mà còn có thể giúp các em giải tỏa căng thẳng khi học tập trên trường học. Một năm 2 lần, các em được tham gia chương trình hoạt động trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và thú vị. Chính vì vậy, các bạn nhỏ đều hào hứng chờ đến ngày được tham gia.

Ngày 5 tháng 12 năm 2023, các em học sinh lớp 2A4 cùng học sinh toàn trường tham gia hoạt động trải nghiệm 1 ngày tại Lăng Bác và trang trại giáo dục Hải Đăng. Điểm đến đầu tiên là Lăng Bác. Tại đây các em được viếng Hồ chủ tịch – vị cha già kính yêu cả con người Việt Nam, của dân tộc ta. Qua hoạt động viếng lăng các em cũng cảm nhận được sự thiêng liêng, niềm vui khi gặp Bác. Không chỉ có vậy, các em còn được đi tham quan khu di tích lịch sử quanh Lăng Bác, ngắm nhìn vườn, cây, ao cá và những di sản văn hóa nơi bác sinh sống, làm việc. Điểm đến thứ hai – đó là trang trại giáo dục Hải Đăng. Tại nơi này, các em được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, được thỏa sức vui đùa giữa thiên nhiên, chủ động tìm tòi, giải những bí ẩn của cuộc sống xung quanh, cân bằng giữa quá trình tiếp thu thụ động lẫn chủ động.

Trại dài trên diện tích 5ha, trang trại trải nghiệm Hải Đăng nằm biệt lập giữa vùng đồng bằng rộng lớn của huyện Thanh Trì. Được ôm trọn bởi những tán cây xanh mát, hồ nước rộng...Mang lại cảnh quan không gian khoáng đạt, mát mẻ. Trong không gian trang trại còn được trồng rất nhiều các loài hoa quanh năm khoe sắc, khiến trang trại như một bức tranh rực rỡ nhiều màu.

Hệ thống các mô hình trải nghiệm, các trò chơi cũng được xây dựng theo nhiều chủ đề, phù hợp cho các hoạt động vui chơi học tập của các bạn học sinh mọi lứa tuổi. Với người lớn, trang trại Hải Đăng cũng rất lý tưởng cho những buổi dã ngoại, tham quan chụp hình.

Tại trang trại giáo dục Hải Đăng, các em được tham gia làm các làng nghề truyền thống: Làm gốm, Tô vẽ tranh Đông Hồ, Bắn cung, săn bắt, trồng cây, chăn nuôi..... Các hoạt động đó giúp các em hiểu hơn về nghề nghiệp và cũng phần nào định hướng cho nghề nghiệp tương lai.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi hoạt động trải nghiệm của học sinh lớp 2A4



Điểm đến đầu tiên của các bạn nhỏ - Lăng Bác















Chuyến đi không chỉ mang lại niềm vui mà còn là những kỉ niệm đẹp cho các em trong khoảng thời gian còn bé. Buổi trải nghiệm chắc chắn để lại trong tâm trí mỗi bạn học sinh 2A4 những cảm xúc và kỉ niệm đáng nhớ.

Nguồn tin: Lớp 2A4

Tác giả: Hà Thị Hải Yến